

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่ดำเนินการโดยกรมสรรพากร

เรื่อง	สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ข้อกำหนด
<p>๑. มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ ๓๐ ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๒๐ ของกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นการถาวร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 	<p>พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๒) พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
<p>๒. มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากอัตราร้อยละ ๒๐ เป็นร้อยละ ๑๕ ของกำไรสุทธิ สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จัดเป็นอัตราร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 	<p>พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๕๘๓) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>
<p>๓. มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ และมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ และยกเว้นกำไรสุทธิส่วนที่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ <p>ทั้งนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องไม่มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน ๕ ล้านบาท และไม่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน ๓๐ ล้านบาท และได้จัดแจ้งเป็นผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร</p>	<p>พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๕๙๕) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>

เรื่อง	สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ข้อกำหนด
<p>๔. มาตรการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๕ ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน ๓๐ ล้านบาท สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้คงจัดเก็บในอัตราร้อยละ ๑๕ สำหรับกำไรส่วนที่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ให้เก็บในอัตราร้อยละ ๒๐ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 	<p>พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๖๐๓) พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
<p>๕. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก ที่มีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการอย่างเป็นระบบ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย New Startup ตามที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกำหนด และได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยให้ได้รับการยกเว้นเป็นระยะเวลา ๕ รอบระยะเวลาบัญชี นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร 	<p>พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๖๐๒) พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
<p>๖. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดทำบัญชีของ SMEs</p>	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสินทรัพย์ถาวร ไม่รวมที่ดิน ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท และมีการจ้างแรงงานไม่เกิน ๒๐๐ คน ซึ่งมีรายจ่ายที่ได้จ่ายเพื่อเป็นค่าจ้างในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาแผนกวิชาบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้หักรายจ่ายดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของเงินที่จ่ายไป (ให้สามารถหักรายจ่ายเป็นจำนวน ๒ เท่า) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ แต่ไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 	<p>(รอกการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา)</p>

เรื่อง	สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ข้อกำหนด
๗. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> ● ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการผลิตสินค้าหรือให้บริการที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จากอัตราร้อยละ ๒๐ ของกำไรสุทธิเหลือเป็นร้อยละ ๑๐ เป็นระยะเวลา ๑๐ รอบระยะเวลาบัญชี 	พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๕๕๑) พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading Center : ITC)	<ul style="list-style-type: none"> ● ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ ๒๐ ของกำไรสุทธิเหลือเป็นอัตราร้อยละ ๑๐ ● ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้บางประเภทและยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ที่ให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาทั้งในและต่างประเทศ ในกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาระหว่างประเทศ (ITC) และกิจกรรมศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center : TC) 	<p>พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๕๘๖) พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๕๘๗) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>
๙. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	<ul style="list-style-type: none"> ● ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากเดิมให้หักรายจ่ายได้เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของรายจ่ายดังกล่าว ให้หักรายจ่ายเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ (รวมเป็นให้สามารถหักรายจ่ายเป็นจำนวน ๓ เท่า) ทั้งนี้รายจ่ายดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราส่วนของรายได้ของกิจการที่ต้องนำมารวมคำนวณกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีตามสัดส่วนที่กำหนด ทั้งนี้สำหรับเงินได้ที่จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ 	พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน แต่มิใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม เป็นจำนวนร้อยละ ๑๐๐ ของเงินที่จ่ายไป (ให้สามารถหักรายจ่ายเป็นจำนวน ๒ เท่า) โดยเป็นการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกิจการ ทั้งนี้สำหรับเงินได้ที่จ่ายไประหว่างวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 	พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๖๐๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง	สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ข้อกำหนด
<p>๑๑. มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกิจการเงินร่วมลงทุน <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้กิจการเงินร่วมลงทุน ที่สามารถลงทุนได้ทั้งในกิจการเป้าหมายและมีใช้กิจการเป้าหมาย ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการเป้าหมาย ซึ่งเป็นเงินปันผล ในส่วนที่เกิดจากกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักในการออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการอย่างเป็นระบบ ๒) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกิจการเป้าหมายและเงินได้ในทำนองเดียวกัน ทั้งนี้ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนหุ้นกิจการเป้าหมายจะต้องเป็น กิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักในการออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการ อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องในธุรกิจหลัก ที่สร้างมูลค่าเพิ่มและก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของรายได้ทั้งหมดของกิจการ ● สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ลงทุน <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้ผู้ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินปันผลที่จ่ายจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการเงินร่วมลงทุนที่เป็นบริษัทจำกัด หรือเงินปันผลที่จ่ายจากทรัสต์ ในส่วนที่เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ใช้เทคโนโลยีหลักในการออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้ ในกระบวนการผลิตหรือให้บริการอย่างเป็นระบบของกิจการเป้าหมาย ๒) ให้ผู้ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับรายได้จากการโอนหุ้นของกิจการเงินร่วมลงทุน และเงินได้ในทำนองเดียวกัน ตามสัดส่วนการลงทุนของกิจการเงินร่วมลงทุนในกิจการเป้าหมาย ทั้งนี้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปีหรือเท่าอายุกองทุน แล้วแต่อย่างใดจะน้อยกว่า 	<p>พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๕๙๗) พ.ศ. ๒๕๕๙</p>
<p>๑๒. มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้า การให้บริการหรือการนำเข้าทุกกรณี โดยให้จัดเก็บในอัตราร้อยละ ๖.๓ (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น) ต่อไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 	<p>พระราชกฤษฎีกา ออกตามความ ในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่ ๕๙๒) พ.ศ. ๒๕๕๘</p>

เรื่อง	สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ข้อกำหนด
๑๓. การขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีภาษีระบบอินเทอร์เน็ต	<ul style="list-style-type: none"> ● กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.rd.go.th ออกไปอีก ๘ วันนับแต่วันสิ้นสุดการยื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฎหมายกำหนดของทุกประเภทภาษี โดยให้ขยายระยะเวลาการยื่นแบบต่อไปอีก ๒ ปีจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ 	
๑๔. การอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบผ่านระบบออนไลน์	<ul style="list-style-type: none"> ● กรมสรรพากรเปิดตัว Application “RD Smart Tax” เพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นแบบออนไลน์พร้อมเพิ่มฟังก์ชันการบริการข้อมูลข่าวสารและกฎหมายใหม่บน Smart Phone และ Tablet ทั้งระบบที่เป็น iOS และ Android ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 	
๑๕. การบริการรับชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	<ul style="list-style-type: none"> ● กรมสรรพากรให้บริการและเพิ่มช่องทางการรับชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ๑) ร่วมมือกับบริษัท ห้างเซ็นทรัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด และบริษัทในเครือ กว่า ๑,๕๐๐ สาขา และ ห้างบิ๊กซีกว่า ๕๐๐ สาขาทั่วประเทศ เพื่อรับชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ๒) ร่วมกับเพย์สกายให้บริการรับชำระภาษีสรรพากรทุกประเภทและทุมนั้น ให้บริการชำระภาษีผ่านมือถือตลอด ๒๔ ชั่วโมง ๓) ร่วมกับธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพิ่มช่องทางการชำระภาษีทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ ATM 	
๑๖. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสาร สื่อความรู้ ข้อมูลข่าวสารให้กับเยาวชนและประชาชน	<ol style="list-style-type: none"> ๑) จัดสัมมนาโครงการให้ความรู้ภาษีอากรให้แก่ประชาชนทั่วไปในหลักสูตรต่างๆ ในช่วงก่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและเมื่อมีการออกข้อกำหนดใหม่ทุกเดือน โดยอบรมโดยตรงและผ่านระบบ Tele-Presence ๒) จัดทำเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Social Media เช่น Facebook Twitter You tube เป็นต้น จัดทำสิ่งพิมพ์ออนไลน์ e-Book e-Magazine e-Tax Info เป็นต้น ๓) ผลิตสื่อและเอกสารในรูปแบบแผ่นพับ ๔) ให้คำปรึกษาตอบคำถามด้านภาษีอากรแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไปผ่านทางโทรศัพท์ สายด่วน ๑๖๖๑ e-mail Facebook และ Twitter เป็นต้น 	

เรื่อง	สิทธิประโยชน์ทางภาษี	ข้อกำหนด
๑๗. การบูรณาการชำระภาษี จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> ● การพัฒนาระบบเว็บไซต์การให้บริการ ๓ กรมภาษี (MOF Web Tax Portal) เพื่อให้มีการชำระภาษี ณ จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ โดยใช้รหัสเข้าใช้บริการเดียวกัน (Single Sign On) <ul style="list-style-type: none"> - ระยะที่ ๑ กระทรวงการคลังได้มีการพัฒนาระบบเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว - ระยะที่ ๒ อยู่ระหว่างการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสำรองข้อมูลและพัฒนาระบบลงทะเบียนของกรมสรรพสามิต ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ขณะนี้กรมสรรพากรและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างการนำส่งรายละเอียดของงาน 	